

BIẾN ĐỘNG GDPTVN



Sau năm 1975. Sau khi thống nhất hoàn toàn VN. Thế lực vô thần tước đoạt cả giáo quyền, đẩy Phật giáo Việt Nam co quắp vào bóng tối, giới tăng lữ không còn được coi trọng, họ gọi các thầy bằng anh hoặc bằng chú – bác như những người bình thường. Có nơi chùa chiền – cơ sở văn hóa tự viện đã bị tịch thu. Cũng như các hội đoàn khác có mặt từ trước năm 75, cùng chịu chung số phận nghiệt ngã, GDPTVN không còn sinh hoạt được nữa, chỉ có Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên là được độc quyền sinh hoạt. Nhưng dưới sự lãnh đạo gan góc – tài tình của HTPT, tại từng mỗi địa phương, tùy theo mô hình tùy duyên - khế cơ - linh đông, mà GDPT vẫn ẩn nhẫn tiếp tục sinh hoạt.

Trong khi đó, có một số HT thoái hóa - biến chất – cơ hội – nô dịch - hùa theo thế quyền, ngăn chặn đánh phá triệt để, không muốn có sự tồn tại của tổ chức GDPTVN

Mặc dù gặp rất rất nhiều chướng duyên, bắt bớ - quản thúc – tra hỏi - cấm đoán. Nhưng, với ý chí vô úy, các anh chị HTPT trưởng bối cao niên, lao nhọc lặn lội từ cao nguyên đến duyên hải, từ miền xuôi lên miền ngược, từ thành thị đến thôn quê, tập hợp móc nối nhau, động viên nhau, củng cố - tiếp tục tái sinh hoạt - xây dựng lại hệ thống tổ chức, ủng hộ Phật giáo, đòi lại chùa chiền. Nhờ đó mà giáo hội và giới tăng lữ dần hồi khởi sắc. Chỉ nói là mới được ở mức độ khởi sắc, chứ chưa lấy lại được uy thế, bởi vì Giáo hội quốc doanh hiện nay, đang được đặt dưới sự chỉ đạo - điều hành – thao túng của thế quyền, không có thực lực - giáo quyền. Đa số lấy việc cúng kính làm kế sinh nhai, phân hóa - cát cứ riêng tư. Các tổ chức hội đoàn khác của trước năm 75, cũng hưởng nhờ sức mạnh dẫn

đầu của GDPTVN , mà thừa gió bẻ măng, dần
hồi góc đầu phục hoạt

Mặc dù trong dầu sôi lửa bỏng, gặp rất nhiều
gian khó, có khóa học - có trại đã được lực
lượng an ninh *quan tâm* - bao vây - *bảo vệ*, buột
dỡ bỏ, xua đuổi tứ tán. Nhưng các bậc học, các
trại huấn luyện, bằng dưới hình thức này hoặc
hình thức khác, liên tục được mở ra, để đào
luyện đội ngũ HTPT kế thừa. Thấy sức mạnh
của tổ chức dần hồi được củng cố - hồi sinh -
lớn mạnh. Đánh phá không được nữa, họ quay
ra lôi kéo dụ dỗ. Nhưng lực lượng trung kiên
son sắc GDPTVN đâu dễ dàng mục mẫm, đi lệch
mục đích Nội quy – Quy chế, đã được xây dựng
- hình thành, từ xương máu và nước mắt của
bao thế hệ HTPT truyền thừa để lại

Thế là thế lực bạo quyền, quay ra lôi kéo mua
chuộc những HT thoái hóa biến chất, không
thiết tha gì với tổ chức GDPTVN, hoặc những
người không biết gì về GDPTVN. Họ hà hơi
tiếp sức - thổi phồng vào những cái xác èo uột -

vô hồn, để rồi **tự dựng lên** cái gọi là Phân ban GDPT quốc doanh hình đồng, để đánh lặn con đen, lừa phỉnh lớp người non nớt - ngây thơ, chưa hiểu sâu sắc về tổ chức GDPTVN chính thống, mà vội vàng lầm lẫn nhận rằng mình đã đi đúng đường hướng của tổ chức. Rồi hàm hồ chụp mũ GDPT truyền thống nhân chủ - dân tộc, đã có mặt gắn bó - song hành với dân tộc - đất nước này trên bẩy mươi năm, là phản động, để hù dọa lớp người nhẹ dạ, yếu bóng vía. Nó hình đồng, bởi vì nó cop pi - ăn cắp bản quyền - sở hữu trí tuệ, cho nên nó cũng có những màu sắc na ná giống nhau, để dễ dàng lừa phỉnh dối gạt người cả tin. Nhưng thực chất bên trong thì đã bị biến thái thay đổi - nhuộm đỏ hoàn toàn. Nội qui – Quy chế đã bị xé rách toang, được ngoại nhân chỉ đạo thay đổi, bằng Nội quy - Điều lệ theo chiều hướng vong bản - nô dịch giai cấp thống trị, không còn mang tính chất dân tộc - bất biến – trân quý duy nhất của GDPTVN

Chúng ta không thể bàng quan - thờ ơ được nữa, mà hãy xót xa nhớ đời những biến cố đau đớn - tối tăm - bi đát đã và đang nếm trải và thử thành thật - mạnh dạn đặt lại câu hỏi mang tính chất lịch sử bi hùng này

Nếu không có GDPTVN, không có sự lãnh đạo vô úy - quả cảm - gan góc - tài tình đầy tuệ giác của BHD/TU của lớp HTPT đàn anh mở đường - dẫn đầu - đi trước, thì Giáo hội - GDPTVN có còn tồn tại đến ngày hôm nay hay không? Hay đã bị lớp người cơ hội - nô dịch - hình đồng - giả tâm, tiếp tay tiêu diệt mất đi từ lâu rồi?!...



Phan Văn Huy Tâm